
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2566 
วันที่  14   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

รายช่ือสมาชิกผู้มาร่วมประชุม 6 ท่าน ลา 1 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  
2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา รองประธานสภาฯ ตัญกรณ์  สรรพอาษา  
3. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  2 สายฝน  ศรีน้อย  
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  3 - ลา 
5. นางวาสนา  ค าระกาย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  4 วาสนา  ค าระกาย  
6. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  5 นัฐพงษ์  ชาวศรี  
7. นายธวัชชัย  อินทะวัน สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  6 ธวัชชัย  อินทะวัน  
8. ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ พนมกร  จันทร์สุดชา  

(สมาชิกสภามาประชุม  6  ท่าน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  8  ท่าน 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ นายก  อบต.นางิ้ว จรูญ   ศิริโคจรสมบัติ  
2. นายยศพร  สรรพอาษา รองนายก  อบต.นางิ้ว ยศพร  สรรพอาษา  
3. นายชาตรี  พรมอินทร์ รองนายก  อบต.นางิ้ว ชาตรี  พรมอินทร์  
4. นายสมหมาย  มนตรี เลขานายก  อบต.นางิ้ว สมหมาย  มนตรี  
5. นางชุลีรัตน์  หนูกลาง ผู้อ านวยการกองคลัง ชุลีรัตน์  หนูกลาง  
6. นายประสบสุข สุราฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประสบสุข สุราฤทธิ์  
7. จ.อ.สัญญา  บุญโมง รองปลัด อบต.นางิ้ว สัญญา  บุญโมง  
8. นายเจตน์   อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง เจตน์  อหันตะ  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด  อบต.นางิ้ว/ เลขานุการสภา   ได้เชิญ นาย

พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  1           -   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                                              -จ.อ.สัญญา  บุญโมง  รองปลัด อบต.  ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 -   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา ต าแหน่งปลัด อบต.นางิ้ว/เลขาฯ
ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมัย ที่ 1/2566(ครั้งที2่) 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
งิ้ว เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาให้การรับรอง ซึ่งปรากฏว่า 

 

(ประธานสภาฯ) 
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  ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขแต่อย่างใด หลังจากนั้น นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์

กลาง  ประธานสภาฯ จึงขอสอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาให้การ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อ
วันที่ 14 เดือนมีนาคม  2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว หรือไม่ 

                                   
มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2) 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2566 เป็นเอกฉันท ์
- รับรอง  6  เสียง 
- ไมร่ับรอง  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  –  ซักซ้อมแนวทางการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                            รายจ่ายประจ าปี 2566 
 

- ไดม้อบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด อบต./เลขาฯ ได้ชี้แจง 
 รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2567 ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

 
ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา        - ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการ 

เพ่ือบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 ดังนี้ 
  -โครงการที่จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 

จะต้องมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบลก่อน 
  -หากยังไม่มีโครงการบรรจุในแผนจะต้องมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

เพ่ือสรุปความต้องการของประชาชน ของโครงการที่จะแก้ไขปัญหา 
  -น าเสนอโครงการผ่านประชาคมต าบล และคณะกรรมการพัฒนาต าบล

ให้ความเห็นชอบโครงการที่มีการเสนอโครงการใหม่และหลังจากนั้นเสนอสภาฯ 
ได้พิจารณาอนุมัติแผน/โครงการที่เสนอใหม่ ถึงจะน าไปบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 2567 ได้ 

 
ที่ประชุมภาฯ                      - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4                -  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง     -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอหรือสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ 
 
 
นายนัฐพงศ์  ชาวศรี  -สอบถามความคืบหน้าในการด าเนินโครงการของ ม.5  
    -สอบถามเรื่องไฟฟ้าทางหลวงชนบทจะมีการด าเนินการต่อจากบ้านขามป้อม 
                                       หรอืไม่ 
 
 

(ปลัด อบต./เลขาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง 
(ประธานสภาฯ) 

(ส.อบต.ม.5) 
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นายเจตน์  อหันตะ                   - ขออนุญาตแจ้งเรื่องความคืบหน้าการด าเนินโครงการของ ม.5 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ ส่วนเรื่องไฟฟ้าทางหลวงชนบทจะมีการด าเนินการต่อหรือไม่เรื่อง
นี้เป็นแผนงานของทางหลวงชนบทในการด าเนินการ ทางท้องถิ่นยังไม่ทราบ 

 
นางวาสนา  ค าระกาย                   - เสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล อยาก

ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ                - จะได้หารือส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 
นายตัญกรณ์  สรรพอาษา              - เสนอปัญหาเรื่องทรายท่วมนาอยากให้ช่วยเหลือ 
 
 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ              - ได้ชี้แจง อบต. จะช่วยเหลือเมื่อตอนข้าวออกรวงและได้รับความเสียหาย จะ

ได้มีการส ารวจพิจารณาความช่วยเหลือ 
 
นายธวัชชัย  อินทะวัน                 - เสนอการเข้าท างานในพื้นที่อยากให้ผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งสมาชิกในหมู่บ้านได้รับ

ทราบด้วย 
 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ              - ได้แจ้งทางกองช่าง เพ่ือความรวดเร็วและสะดวกให้แจ้งข้อมูลทางไลน์กลุ่ม

สมาชิก เพ่ือให้รับทราบ การเข้าท างานในพื้นที่ 
 
นายตัญกรณ์  สรรพอาษา              - สอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ าของ ม.1 ที่ได้รับการร้องเรียนให้

แก้ไขปัญหา  อยากให้ทางผู้บริหารได้เร่งด าเนินการ 
 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ              - ขออนุญาตชี้แจงการแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ า ม.1 ที่มีชาวบ้านร้องเรียนนั้น 

ได้มีการประสานผู้ประกอบการแล้วให้ด าเนินการ และจะได้ติดตาม
ผู้ประกอบการอีกครั้งให้เร่งมาด าเนินการแก้ไขปัญหา 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง           -  หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องต่างๆ พอสมควรแล้ว ไม่มีผู้

เสนอเรื่องอ่ืนใด เพิ่มเติมประธานสภาฯ สั่งปิดการประชุม 14.00 น. 
 
 
 
 

ส.ต.ท.  พนมกร   จันทร์สุดชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                          (พนมกร   จันทร์สุดชา) 

                                                          เลขานุการสภาฯ 
 
 

(ผอ.กองช่าง)                    

(ส.อบต.ม.4)                    

(นายกอบต.นางิ้ว)                    

(ส.อบต.ม.1)                    

(นายก อบต.นางิ้ว)                    

(ส.อบต.ม.6)                    

(นายก อบต.นางิ้ว)                    

(ส.อบต.ม.1)                    

(นายก อบต.นางิ้ว)                    

(ประธานสภาฯ)                    
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(ลงชื่อ)   พิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง  รับรองรายงาน 
(นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงชื่อ)   วาสนา  ค าระกาย 
               (นางวาสนา  ค าระกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงชื่อ)    สายฝน  ศรีน้อย 
                  (นางสายฝน  ศรีน้อย)                                                  
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงชื่อ)  จริาพร  บัวหอม 

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  บัวหอม) 
         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 


